



ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานศาลปกครองได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และสำนักงานศาลปกครองได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ สำนักงานศาลปกครองได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันข้างต้น สำนักงานศาลปกครองได้ประกาศ ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัคร สอบรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอติโชค ผลดี)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฐสุรีย์ กอสนาน)

เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(แบบท้ายประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๐๐๐๐๐๐๑	นางสาววรรณ หงษ์ประชา

ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ มารายงานตัว
ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔
สำนักงานศาลปกครอง
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
สำนักงานศาลปกครองจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์